



ประกาศหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมความชื้น

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมความชื้น จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องแสดงเอกสาร หลักฐานการขาย หรือหนังสือรับรองการประกอบและติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยให้มีที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานทั่วไป หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี และคณะกรรมการสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 - 26 พฤศจิกายน 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0 4528 5522-3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.31 น. และทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th

อนึ่ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่จัดซื้อก็ได้ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและ/ หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายชำนาญ ภูมลี)

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร